

Bám sát thực tiễn, giải quyết những vấn đề cử tri kiến nghị

BÀI 6: THỨC ĐẨY NHANH QUÁ TRÌNH CHUYỂN ĐỔI SỐ

Tại kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, đại biểu Nguyễn Nhu Quang, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy (tổ Thái Thụy) chất vấn đồng chí Đỗ Nhu Lâm, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông nội dung: Thời gian qua, chuyển đổi số đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, tuy nhiên theo báo cáo kết quả thực hiện chuyển đổi số tỉnh Thái Bình năm 2023 bên cạnh những kết quả đạt được, một số chỉ tiêu còn chậm như: hạ tầng băng thông cáp quang phủ đến hộ gia đình, tỷ trọng kinh tế số trong GRDP còn thấp...; với trách nhiệm là cơ quan thường trực, đề nghị đồng chí Giám đốc Sở cho biết nguyên nhân và giải pháp tham mưu với Ban Chỉ đạo chuyển đổi số của tỉnh trong thời gian tới?



Người dân quét mã QR bằng ứng dụng VNelD để đăng nhập vào Cổng dịch vụ công quốc gia, nộp hồ sơ trực tuyến tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Về nội dung này, theo đồng chí Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông: Kinh tế số là 1 trong 3 trụ cột của chuyển đổi số, được xác định là động lực quan trọng giúp nền kinh tế phát triển nhanh, hòa nhập với sự phát triển của thời đại. Cùng chung xu thế phát triển của cả nước, kinh tế số của Thái Bình những năm qua cũng đạt được những kết quả ban đầu. Về hạ tầng số: 4G, cáp quang internet băng rộng phủ sóng toàn tỉnh. Trên 90% dân số trưởng thành dùng điện thoại thông minh, tới đây khi tắt sóng 2G có gần 100% dân số trưởng thành sử dụng. Trong sản xuất, kinh doanh, các doanh nghiệp sản xuất đã áp dụng máy móc, công nghệ tự động hóa nhiều khâu; lĩnh vực nông nghiệp áp dụng nhiều công nghệ của chuyển đổi số như: Drone phun thuốc sâu, cảm biến nhiệt độ, độ ẩm...

Việc số hóa trong quản lý nhân sự, tài chính, kinh doanh của doanh nghiệp, hộ sản xuất, siêu thị, cửa hàng được triển khai rộng rãi. Trên 90%

lao động trong độ tuổi sử dụng tài khoản ngân hàng số. Mã QR thanh toán tại siêu thị, cửa hàng, chợ dân sinh đã phổ biến. Mục tiêu phát triển kinh tế số tại tỉnh được xác định, đến năm 2025 tỷ trọng kinh tế số chiếm 20% GRDP, năm 2030 chiếm 30% GRDP.

Cuối năm 2023, lần đầu tiên Tổng cục Thống kê công bố trong số 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có 5 tỉnh, thành phố có tỷ trọng kinh tế số trên 20%, 8 tỉnh, thành phố có tỷ trọng từ 10 - 20%, 50 tỉnh dưới 10%, trong đó hầu hết từ 5 - 7%. Trong đó, Thái Bình tỷ trọng đạt 5,2%, xếp thứ 58/63 tỉnh, thành phố. Nghiên cứu ở các tỉnh dẫn đầu có tỷ trọng kinh tế số cao như: Bắc Ninh, Thái Nguyên, Bắc Giang cho thấy tỷ trọng cao chủ yếu do sự đóng góp của công nghiệp sản xuất các sản phẩm điện tử, máy vi tính (Tập đoàn Samsung, LG, Foxconn), tỷ trọng trên 90% giá trị kinh tế số nằm ở đây. Ở tỉnh ta, đến thời điểm hiện nay hầu như ngành hàng sản phẩm này rất nhỏ. Đây là nguyên nhân chính của

tỷ trọng kinh tế số trong GRDP của tỉnh ta thấp.

Nghị quyết số 02-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số tỉnh Thái Bình đến năm 2025, định hướng thức để phát triển kinh tế số của tỉnh ta là xây dựng kinh tế số, kinh tế chia sẻ, trong đó tập trung phát triển doanh nghiệp công nghệ số đầu tư các nền tảng số, chuỗi cung ứng số, số hóa sản phẩm dịch vụ; khuyến khích các doanh nghiệp sản xuất thiết bị, nội dung số đầu tư vào Khu kinh tế Thái Bình và các khu công nghiệp. Bám sát chủ trương này, trong những năm qua, tỉnh ta đã đẩy mạnh thu hút đầu tư các doanh nghiệp có hàm lượng chất xám cao vào sản xuất trên địa bàn; riêng khu công nghiệp Liên Hà Thái (Thái Thụy) thu hút được 7 doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm nằm trong danh mục ngành kinh tế số lõi với tổng vốn đầu tư khoảng 1,3 tỷ USD, trong đó 3 công ty: Lotes, Ohsung Vina, JingYang Electronics đã bắt đầu đi vào hoạt động, dự kiến năm 2025 sẽ có doanh thu, dự kiến tạo đột biến trong giá trị sản xuất từ kinh tế số cho tỉnh. Ngoài ra, còn 4 doanh nghiệp sản xuất điện tử, máy vi tính, quang học hiện đang xây dựng nhà xưởng hoặc chuẩn bị đầu tư vào khu công nghiệp Liên Hà Thái khi đi vào sản xuất sẽ tạo ra giá trị về kinh tế số rất lớn cho tỉnh. Với kỳ vọng từ các doanh nghiệp kinh tế số lõi đã và đang đầu tư tại khu công nghiệp Liên Hà Thái, bức tranh về kinh tế số của Thái Bình sẽ khởi sắc từ năm 2025.

Về giải pháp trong thời gian tới, theo đồng chí Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Sở sẽ tiếp tục tham mưu cho tỉnh các cơ chế, chính sách để tiếp tục phát triển kinh tế số của tỉnh; các giải pháp hình thành nên các doanh nghiệp sản xuất

phần mềm, sản xuất các sản phẩm nội dung số; đồng hành cùng doanh nghiệp đưa nhiều giải pháp chuyển đổi số áp dụng vào sản xuất, kinh doanh.

Tuy nhiên, để tăng tỷ trọng kinh tế số, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị tỉnh nghiên cứu để hoàn thiện cơ chế, chính sách tiếp tục khuyến khích các doanh nghiệp sản xuất thiết bị điện tử, chip bán dẫn, máy tính, phần mềm, nội dung số đầu tư vào tỉnh. Đẩy mạnh liên kết, hợp tác với các đối tác lớn để thu hút các dự án đầu tư ứng dụng công nghệ số và tự động hóa, phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; hỗ trợ chuyển đổi số trong sản xuất, kinh doanh, quản trị doanh nghiệp. Tập trung phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp thông minh, ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo. Khuyến khích người dân thực hiện thương mại điện tử, truy xuất nguồn gốc sản phẩm, nhất là các sản phẩm chủ lực, sản phẩm OCOP. Các doanh nghiệp, hộ sản xuất, kinh doanh tăng cường quảng bá sản phẩm trên sàn giao dịch thương mại điện tử của tỉnh do Sở Công Thương triển khai. Để nâng người dân có tài khoản ngân hàng điện tử tăng cường thanh toán không dùng tiền mặt để góp phần tăng tỷ trọng kinh tế số trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, đồng thời tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến 0 đồng đã được HĐND tỉnh thông qua. Thái Bình là một trong những tỉnh tiên phong trong cả nước về thực hiện dịch vụ công 0 đồng. Chuyển đổi số là việc làm của mọi cơ quan, đơn vị, địa phương và của tất cả mọi người nên để nghị nhân dân tích cực sử dụng các ứng dụng số trong sản xuất, kinh doanh cũng như trong đời sống hàng ngày.

(còn nữa)
THU HIỀN

NGÀY VÌ NẠN NHÂN DA CAM 10/8

Vì nạn nhân chất độc da cam

Chiến tranh đã lùi xa, song hậu quả của chất độc da cam (CĐDC)/Đioxin vẫn từng ngày hiện hữu, dày vò thân thể những người lính trở về từ chiến trận, tàn phá thế hệ con cháu của họ. Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam là việc làm mang ý nghĩa nhân đạo, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" đối với những người có công với cách mạng và trách nhiệm với cộng đồng.

Đình Văn Bính, phường Trần Lãm (thành phố Thái Bình). Như bao người lính trở về từ chiến trận, ông Bính lập gia đình và sinh con. Song niềm vui chẳng tay gang khi một trong ba người con của ông bị thiếu năng trí tuệ, bệnh tay co quắp do ảnh hưởng bởi CĐDC. Giờ đây, dù đã ở cái tuổi "xua nay hiem" nhưng vợ chồng ông Bính vẫn phải chăm sóc người con gái hơn 40 tuổi, mọi sinh hoạt, vận động đều không thể tự chủ. Ông Bính cho biết: CĐDC không chỉ khiến tôi bị suy giảm sức khỏe, nhiều bệnh tật mà còn khiến con gái tôi phải chịu bất hạnh. Suốt một thời gian dài, vợ chồng tôi ròng rã đưa con đi chữa bệnh khắp nơi nhưng không có tiến triển, đến khi biết được con bị ảnh hưởng thứ chất độc quái ác từ mình, tôi rất đau xót, lức bắt tông tâm, đành chấp nhận để con sống chung với bệnh tật. Tôi rất lo lắng, nếu một ngày vợ chồng tôi không còn trên cõi đời này nữa, con gái tôi sẽ thế nào...

Nhàn cảnh của gia đình anh Đức, ông Bính chỉ là hai trong số hàng nghìn gia đình trên địa bàn tỉnh hàng ngày, hàng giờ phải gánh chịu nỗi đau da cam - nỗi đau xuyên thế kỷ.

Nỗi đau dai dẳng
Bị ảnh hưởng CĐDC từ bố nên từ khi sinh ra, anh Phạm Văn Đức, xã An Lễ (Quỳnh Phụ) đã bị khuyết tật vận động, sức khỏe yếu, đi lại khó khăn. Cách đây hơn 30 năm, bố anh qua đời. Từ đó đến nay, một mình anh bươn chải lo cho mẹ già đã ở tuổi thất thập. Cuộc sống của hai mẹ con khó khăn chồng chất. Anh Đức chia sẻ: Do ảnh hưởng của CĐDC nên chân tôi bị tật, lưng bị gù không thể đi lại như người bình thường. Vất vả nhất đối với tôi là mỗi lần giặt giũ quần áo, phải mất 2 tiếng đồng hồ mới xong. Giờ đây, mẹ tôi cũng đã yếu đi nhiều. Tôi chỉ mong mình giữ được sức khỏe như hiện tại để có thể chăm lo, đỡ đần phần nào cho mẹ lúc tuổi già.

Cũng giống như gia đình anh Đức, nỗi đau da cam vẫn ngày càng hiện hữu trong gia đình ông

Những năm qua, cùng với sự quan tâm của các cấp, các ngành và toàn xã hội, các cấp hội nạn nhân CĐDC/Đioxin trong tỉnh đã tập trung vận động xây dựng nhà tình nghĩa; trợ cấp khó khăn, tặng xe lăn, xe lắc; tẩy độc, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho nạn nhân CĐDC... Tính riêng từ đầu năm đến nay, các cấp hội đã thăm hỏi, trao hơn 25.000 suất quà, tổng trị giá hơn 13 tỷ đồng cho nạn nhân CĐDC; tạo điều kiện cho hơn 100 nạn nhân được học nghề ở Trung tâm Chăm sóc và Dạy nghề cho nạn nhân CĐDC trực thuộc Tỉnh hội. Tại đây, tôi không chỉ được các cấp của Trung tâm tận tình hướng dẫn học và làm nghề giấy xuất khẩu mà còn được tạo điều kiện có chỗ ăn, chỗ ở nội trú nên tôi rất vui và phấn khởi.

Bà Bùi Thị An, Phó Giám đốc Trung tâm Chăm sóc và Dạy nghề cho nạn nhân chất độc da cam chia sẻ: Dạy nghề, tạo việc làm luôn là một trong những hoạt động trọng tâm, mang tính chiến lược của Hội

Nạn nhân CĐDC/Đioxin tỉnh. Từ khi thành lập đến nay, Trung tâm đã triển khai dạy các nghề như: may công nghiệp, làm tranh ghép gỗ, mài đá trang sức... Hiện nay, Trung tâm đang tổ chức dạy nghề làm giấy xuất khẩu cho 10 nạn nhân CĐDC gián tiếp. Hàng ngày các nạn nhân được chăm sóc, nuôi dưỡng miễn phí bằng nguồn lực ủng hộ của cộng đồng tại Trung tâm. Thời gian tới, chúng tôi sẽ mở thêm các lớp dạy nghề, tạo việc làm cho nạn nhân CĐDC, qua đó giúp họ có thu nhập, cải thiện đời sống, giảm bớt gánh nặng cho gia đình.

Ngoài công tác dạy nghề, tạo việc làm, các cấp hội nạn nhân CĐDC/Đioxin trong tỉnh còn tổ chức thăm hỏi, tặng quà nhân dịp lễ, tết, ngày kỷ niệm; xây dựng nhà tình nghĩa; trợ cấp khó khăn, tặng xe lăn, xe lắc; tẩy độc, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho nạn nhân CĐDC... Tính riêng từ đầu năm đến nay, các cấp hội đã thăm hỏi, trao hơn 25.000 suất quà, tổng trị giá hơn 13 tỷ đồng cho nạn nhân CĐDC; tạo điều kiện cho hơn 100 nạn nhân được học nghề ở Trung tâm Chăm sóc và Dạy nghề cho nạn nhân CĐDC trực thuộc Tỉnh hội. Tại đây, tôi không chỉ được các cấp của Trung tâm tận tình hướng dẫn học và làm nghề giấy xuất khẩu mà còn được tạo điều kiện có chỗ ăn, chỗ ở nội trú nên tôi rất vui và phấn khởi.

Bà Nguyễn Thúy Hoàn, Chủ tịch Hội Nạn nhân CĐDC/Đioxin tỉnh cho biết: Nỗi đau da cam là nỗi đau dai dẳng nhất, để nặng lên nhiều gia đình, ảnh hưởng đến nhiều thế hệ. Kỷ niệm 63 năm thăm họa da cam ở Việt Nam (10/8/1961 - 10/8/2024) là dịp để mỗi chúng ta hiểu hơn về sự thảm khốc của chiến tranh và CĐDC, từ đó nâng cao trách nhiệm đối với nạn nhân CĐDC. Với vai trò của một tổ chức xã hội đặc thù, vì nạn nhân CĐDC, Hội Nạn nhân CĐDC/Đioxin tỉnh sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động, xây dựng Hội vững về tư tưởng, mạnh về tổ chức, đẹp về phẩm chất, giàu về tình nghĩa, tiếp tục là chỗ dựa vững chắc cho các nạn nhân CĐDC trong tỉnh. Tôi cũng mong muốn các cấp, các ngành và nhân dân trong tỉnh tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện, chăm lo, giúp đỡ để nạn nhân và gia đình nạn nhân CĐDC với dĩ nỗi đau, vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

THU HOÀI



Nạn nhân CĐDC gián tiếp được học nghề, tạo việc làm tại Trung tâm Chăm sóc và Dạy nghề cho nạn nhân CĐDC trực thuộc Tỉnh hội.

Tập huấn nghiệp vụ công tác nữ công cho đội ngũ cán bộ nữ công đoàn các cấp

Sáng ngày 9/8, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác nữ công và nói chuyện chuyên đề về công tác gia đình cho đội ngũ cán bộ nữ công đoàn các cấp.

600 đại biểu là trưởng ban nữ công các công đoàn ngành, liên đoàn lao động huyện, thành phố và các công đoàn cơ sở; nữ công bộ công đoàn chuyên trách đã được nghe hướng dẫn nghiệp vụ công tác nữ công và phổ biến nội dung phong trào thi đua "Giải việc nước, đảm việc nhà" trong nữ công nhân viên chức lao động.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng được chuyên gia tư vấn tâm lý nói chuyện chuyên đề về công tác gia đình với những nội dung: ảnh hưởng của nhịp sống hiện đại đến gia đình, những yếu tố nhằm vun đắp, gìn giữ hạnh phúc gia đình, vai trò, vị thế của phụ nữ trong gia đình thời đại mới...

Hội nghị tập huấn nhằm nâng cao trình độ và năng lực cho đội ngũ cán bộ nữ công trong công tác vận động nữ công nhân viên chức lao động và tổ chức các hoạt động nữ

công tại cơ sở; tạo cơ hội cho đội ngũ cán bộ nữ công các cấp được chuyên gia tư vấn tâm lý nói chuyện chuyên đề về công tác gia đình với những nội dung: ảnh hưởng của nhịp sống hiện đại đến gia đình, những yếu tố nhằm vun đắp, gìn giữ hạnh phúc gia đình, vai trò, vị thế của phụ nữ trong gia đình thời đại mới... Hội nghị tập huấn nhằm nâng cao trình độ và năng lực cho đội ngũ cán bộ nữ công trong công tác vận động nữ công nhân viên chức lao động và tổ chức các hoạt động nữ công nhân viên chức lao động.

CÔNG ĐOÀN NGÀNH XÂY DỰNG Khen thưởng con đoàn viên, công nhân viên chức lao động đạt thành tích cao trong học tập

Công đoàn ngành xây dựng vừa tổ chức hội nghị tuyên dương, khen thưởng con cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động đạt giải trong các kỳ thi cấp tỉnh, cấp thành phố và huyện, các cháu học sinh vượt khó học giỏi năm học 2023 - 2024.

Năm học 2023 - 2024, ngành xây dựng có 1.021 cháu là con cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động

đang theo học từ lớp 1 đến lớp 12. Trong đó có 468 cháu đạt danh hiệu học sinh tiên tiến; 452 cháu đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp trường; 82 cháu đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp huyện, thành phố; 19 cháu đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp tỉnh. Trong số các cháu đạt học sinh giỏi các cấp có 50 cháu vượt khó học giỏi. Tại hội nghị, Liên đoàn Lao động tỉnh trao 15 suất

quà, Công đoàn ngành xây dựng trao 125 suất quà cho các cháu con cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động đạt thành tích cao trong học tập và vượt khó học giỏi với tổng số tiền hơn 45 triệu đồng. Đây là nguồn động viên để các cháu học sinh đạt thành tích cao hơn nữa trong năm học 2024 - 2025.

THU TRANG

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN ĐÔNG HƯNG Trao kinh phí hỗ trợ xây mái ấm công đoàn cho đoàn viên xã An Châu

Liên đoàn Lao động huyện Đông Hưng vừa tổ chức lễ khánh thành, bàn giao, trao kinh phí hỗ trợ xây dựng mái ấm công đoàn cho đoàn viên Nguyễn Trang Nhung, Công đoàn Trường Mầm non An Châu.

Cô giáo Nguyễn Trang Nhung có hoàn cảnh gia

đình đặc biệt khó khăn, chồng đi mất, cô và 2 con nhỏ ở nhà thuê. Chia sẻ khó khăn với gia đình cô, Liên đoàn Lao động huyện đã trích quỹ "Mái ấm công đoàn" hỗ trợ 50 triệu đồng để cùng nguồn đối ứng của gia đình, sự hỗ trợ của người thân có xây dựng ngôi nhà

mới trên mảnh đất bố mẹ cho. Sau một thời gian thi công, ngôi nhà mái bằng trên 85m², tổng kinh phí trên 350 triệu đồng đã hoàn thành đưa vào sử dụng, giúp 3 mẹ con có chỗ ở ổn định, yên tâm học tập, công tác.

HIỆU NGHĨA